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สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจัดเสวนา “ผา พ.ร.บ. สลากฯ” 
วันนี้ (21 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จัดเสวนา เรื่อง “ผา พ.ร.บ. 

สลากกินแบงรัฐบาล” เพื่อเปนเวทีในการแสดงความคิดเห็น ในประเด็นการปรับปรุงรางพระราชบัญญัติสํานักงานฯ 
และนําขอมูลจากการเสวนามาเผยแพรสูสาธารณะใหเกิดการรับรูในสังคมอยางกวางขวาง การเสวนาในครั้งนี้ ไดรับ
เกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต นายอํานวย 
กลิ่นอยู นายกสมาคมคนพิการผูคาสลาก (ประเทศไทย) นายธนากร คมกฤส ผูอํานวยการเครือขายรณรงคการพนัน พล
ตรี ฉลองรัฐ  นาคอาทิตย ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล รวมในการเสวนา โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ธนวรรธน  พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ใหเกียรติดําเนินการเสวนาดังกลาว  

  พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล กลาวถึงความเปนมาของการ
จัดเสวนาวา  ตลอดระยะเวลา 43 ป พ.ร.บ. สลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.2517 ไดทําหนาที่ปกปองและรักษาผลประโยชน
ของสังคมและประเทศชาติไดอยางดีเย่ียมเสมอมา สําหรับการแกไข พ.ร.บ.สํานักงานสลากฯ ในครั้งน้ี  เปนไปเพ่ือความ
ทันสมัย คลองตัว สามารถบริหารจัดการสลากไดสอดคลองกับสภาวการณที่เปนปจจุบันอยางครอบคลุม สามารถดูแล
สังคมและประเทศชาติไดอยางยั่งยืน   สําหรับข้ันตอนในการแกไข พ.ร.บ.สลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.2517 น้ัน  ขณะนี้ อยู
ในข้ันตอนการทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยจะทําผาน 4 ชองทาง ชองทางแรก
คือการเสวนาระดมความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียในวันน้ี ชองทางที่ 2 คือการนําราง พ.ร.บ. เผยแพรผานเว็บไซตของ
สํานักงานฯ www.glo.or.th และเว็บไซตของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่ www.mict.go.th ในชวงตนเดือน
กันยายน และตุลาคม 2560 ชองทางที่ 3 คือการเปดใหสงจดหมายแสดงความคิดเห็นถึงสํานักงานฯ โดยตรง และชองทาง
ที่ 4 ในสวนของหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
สํานักงานฯ จะทําหนังสือสอบถามความเห็น ท้ังนี้ เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรางแกไข พ.ร.บ.ดังกลาวอยางเต็มที่ หลังจากน้ัน จะสรุปความเห็นเสนอคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล กอน
จะนําเสนอกระทรวงการคลังเพื่อดําเนินการตามข้ันตอนที่เกี่ยวของตอไป  

ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค  เปดเผยวา ในการแกไขพ.ร.บ.สลากกินแบงฯ ครั้งน้ี ตนอยากเห็นความยืดหยุนที่
มากข้ึน เพราะการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทันสมัยและมีความคลองตัวมีความจําเปนมาก ไมเชนนั้น องคกรจะบริหาร
จัดการไดอยางยากลําบาก และเนื่องจากการแกไข พ.ร.บ.สลากกินแบงรัฐบาล มีผลกระทบตอสังคมในวงกวาง ดังนั้นจึงตอง
ใชความระมัดระวังและรอบคอบ โดยเฉพาะอยางย่ิงในการคัดสรรผูบริหาร ควรเนนบุคคลท่ีบริหารงานดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต ไมมีประโยชนทับซอนในการกิจการสลาก ผูใดที่มีโควตาสลาก ไมสมควรเปนผูบริหารสํานักงานฯ เพราะความ
ซ่ือสัตยสุจริตจะเปนคานิยมสําคัญของประเทศไทยตอไปในอนาคต ท้ังนี้ หากต้ังคําถามวาสลากกินแบงรัฐบาลเปนการ
พนันหรือการเส่ียงโชคนั้น ในแงการศึกษาดานมนุษยวิทยาระบุวา มุมมองของผูซ้ือสลากคือการเส่ียงโชค แตสําหรับผูที่ไม
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ซ้ือมองวาสลากคือการพนัน  และไดเสนอแนะใหสํานักงานฯ สงเสริมการศึกษาเพ่ือสรางอาชีพใหคนพิการและ
ผูดอยโอกาสเนื่องจากคนพิการที่ไมไดรับการศึกษา สงผลใหไมสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได  

  สําหรับ นายธนากร คมกฤส ผูอํานวยการเครือขายรณรงคการพนัน ในฐานะตัวแทนภาคประชาชน 
กลาวตอผูส่ือขาววา ตนเห็นดวยกับการปรับ พ.ร.บ. สลากกินแบงรัฐบาลในคร้ังน้ี เนื่องจากจะชวยใหการบริหารของ
สํานักงานฯ คลองตัวมากข้ึน และมุงสูการเปนตนแบบขององคกรที่แกปญหาการพนันไดอยางย่ังยืน และเกิดภาพลักษณ
ที่สวยงามของสํานักงานฯ  อยางไรก็ตามการออกผลิตภัณฑใหม ควรตองผานการศึกษาผลกระทบทางสังคมกอนถึงจะ
ออกได ตองมีการรับฟงเสียงประชาชน และทุกภาคสวน กอนท่ีจะดําเนินการ เพ่ือไมใหตกเปนเครื่องมือของผูแสวงหา
ผลประโยชนทางการเมือง และควรมีการกําหนดจุดจําหนายที่ชัดเจน ไมมีการคาเร เพื่อใหสามารถควบคุมผูจําหนายได  
สําหรับการจัดต้ังกองทุนสลากกินแบงรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมนั้น ควรยกระดับเปนกองทุนภายใตการบริหารจัดการของ
กระทรวงการคลังแทนการบริหารจัดการโดยสํานักงานฯ และควรถูกกําหนดวัตถุประสงคอยางชัดเจน เพ่ือ ลด ละ เลิก 
การพนัน และที่สําคัญควรคํานึงถึงผูพิการซ่ึงเปนผูดอยโอกาสในสังคม โดยการกําหนดหลักเกณฑคัดเลือกผูที่จะไดรับ
สิทธิ์ในการจําหนายสลากควรเปนผูพิการ ผูสูงอายุ หรือผูที่ลงทะเบียนคนจนเปนอันดับตน ทั้งนี้ ผลสําเร็จของสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลในแงของการคํานึงถึงสังคม คือ ตองทําใหคนไทยตระหนักและรูเทาทันโทษของการพนันมากข้ึน  

  นายอํานวย กลิ่นอยู นายกสมาคมคนพิการผูคาสลาก (ประเทศไทย) กลาวถึงเน้ือหาการปรับปรุงแกไข 
พ.ร.บ.สลากกินแบงฯ วา ควรกําหนดสวนลดใหมีความยืดหยุนอยูในดุลยพินิจของผูบริหารในขณะน้ันๆ  และในสวน
ของกองทุนฯ ขอใหมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนวาจะต้ังเพื่ออะไรและบริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคสามารถ
ตรวจสอบได  นอกจากนี้ สํานักงานฯ ควรรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ เกี่ยวกับโทษของการพนัน และการ
เส่ียงโชคแบบสมควรจะทําใหชีวิตมีความสุข สําหรับประเด็นของการเพิ่มบทลงโทษเปนการทําใหเกิดความเกรงกลัวที่
จะกระทําความผิดแตไมเปนผลเทาที่ควร เนื่องจากปริมาณสลากยังไมเพียงพอตอความตองการของผูซ้ือ อยากขอใหมี
สลากเพิ่มมากข้ึนเพื่อแกปญหาสลากเกินราคา  

  ดร.ธนวรรธน พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา การจัด
เสวนาในคร้ังน้ีมีความต้ังใจท่ีจะเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางแกไข พ.ร.บ.สลากกินแบงรัฐบาล 
เพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก สําหรับการดูแลผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคมนั้น สํานักงานสลากฯ ได
นําสงเงินรอยละ 20 เปนรายไดแผนดินเพื่อใหรัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปชวยเหลือและดูแลผูพิการและ
ผูดอยโอกาสในสังคมตอไป และขอย้ําวา สํานักงานฯ ยังไมมีนโยบายออกผลิตภัณฑใหมใดๆ รวมทั้ง ยังไมมีนโยบายใน
การจัดพิมพสลากกินแบงรัฐบาลเพ่ิมแตอยางใดท้ังส้ิน. 

กองประชาสัมพันธ สํานักผูอํานวยการ   
21 สิงหาคม 2560 


